

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพัทลุง ปี ๒๕๖๖

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดเน้น	ชั้นนำ	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด
เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดชั้นนำระดับประเทศ”ภายในปี ๒๕๖๗	พัฒนาระบบบริการให้มีศักยภาพ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นสถาบันสมทบผลิตบุคลากรสาธารณสุขภายใต้องค์กรแห่งความสุขสู่ความเป็นชั้นนำระดับประเทศ	๑.ER คุณภาพ ๒.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ๓.Remission DM ๔. Smart Hospital (IPD Paperless ,นิตออนไลน์ , คิวห้องยา,โปรแกรมบริหารจัดการ(ERP)) ๕.One cup one database	๑. ด้านการรักษา -STROKE -TRAUMA -STEMI ๒. ด้านการบริหาร -การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ๓. ด้านการสนับสนุนบริการ -ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ๔. ด้าน IT -Opd Paperless	๑.พัฒนาศักยภาพการรักษาและระบบบริการ	๑.แผนพัฒนาการดูแลแบบบูรณาการกลุ่มโรค Stroke ,Trauma, STEMI	๑.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ๒.อัตราการได้รับยา rtPAในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Door to needle time) ภายใน ๖๐ นาที ๓.อัตราตายของผู้ป่วย STEMI ๔.ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการเปิดหลอดเลือด ๕.อัตราตายของผู้ป่วย Traumaที่ค่า PS >๐.๕ ๖. CMI ๗.ความพึงพอใจของผู้ป่วย ๘.ระยะเวลารอคอยการให้บริการ (มีนัด/ไม่มีนัด)
				๒.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑.แผนพัฒนาด้านระบบ Hardware -โครงการเช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ เครื่อง / จัดหาเครื่อง Printer (Network Laser ๕๐ เครื่อง/Thermal ๒๐ เครื่อง)	๑.ผ่านการประเมิน HAIT
				๒.แผนพัฒนาด้านระบบ Software -โครงการพัฒนา Software สนับสนุนระบบบริการ (IPD	๒.ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ/Software ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	




วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดเน้น	ชั้นนำ	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด
					Paperless/ระบบการดูแล ต่อเนื่อง/ระบบประเมิน ติดตาม ผู้ป่วย) -โครงการพัฒนาระบบคิว ออนไลน์ (ห้องจ่ายยา/ห้อง ตรวจ) -โครงการพัฒนาระบบ Telemedicine	
					๓.แผนพัฒนาศักยภาพด้าน ระบบเครือข่าย -โครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เปลี่ยนสาย LAN อาคาร เก่า/เพิ่ม Access point WiFi/เปลี่ยน Network Switch) -โครงการปรับปรุงห้อง Data Center และ Data Recovery Site ให้ได้ มาตรฐาน (เปลี่ยนระบบ แอร์/ยกพื้น/ติดตั้งระบบ ดับเพลิงอัตโนมัติ/ปรับปรุง ระบบ MA) -โครงการติดตั้ง Backup	๓.down time =๐ ๔.อุบัติการณ์ข้อมูลสูญหาย=๐ ๕.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดเน้น	ชั้นนำ	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด
					Server และระบบสำรองข้อมูล	
					๔.แผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร	๖.ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์กร ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
				๓.พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเพียงพอและมี ความเชี่ยวชาญ	๑.แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเพียงพอ ๒.แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ (ตามจุดเน้น ตามกลุ่มโรคสำคัญ)	-ร้อยละความเพียงพอของบุคลากรตามภาระงาน -ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
				๔.สร้างและมีส่วนร่วมพัฒนาแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม	๑.แผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพัทลุง ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ๒.แผนพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม	๑.ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ผ่านการสอบ NL๓ ๒.ร้อยละของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทุกวิชาชีพผ่านการประเมินการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดเน้น	ชั้นนำ	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด
					<p>มาตรฐาน</p> <p>๓.แผนพัฒนาอาจารย์แพทย์ ด้านวิชาการและงานวิจัย</p> <p>๔.แผนการปรับปรุง สำนักงานและห้องเรียน ห้องสอนหัตถการ ที่ห้อง ประชุมบัวหลวงเดิม (งบประมาณจาก มอ)</p>	
				<p>๕.พัฒนาด้าน โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม และระบบ สนับสนุน บริการ</p>	<p>๑.แผนเพิ่มการบริการตึก ผู้ป่วยในและห้องพิเศษ ๘ ชั้นเพื่อลดความแออัด</p> <p>๒.แผนสร้างตึกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน</p> <p>๓.แผนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ</p> <p>๔.แผนจัดเก็บเงินและบริหาร การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (เพิ่มรายได้-ลดต้นทุน)</p>	<p>๑.ผ่านการประเมิน Green and Clean Hospital (ระยะเวลาการรับรอง๒ปี)</p> <p>๒.ผ่านการประเมินโรงพยาบาล ต้นแบบภาครัฐและก้าวสู่ มาตรฐานสากลตามระบบบริการ สุขภาพ</p> <p>๓.การประเมินประสิทธิภาพและความ พอเพียง</p> <p>Total Performances Score (TPS)</p>
				<p>๖.พัฒนา ศักยภาพ บริการปฐมภูมิ ร่วมกับภาคี เครือข่าย</p>	<p>1.แผนพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการแพทย์ปฐมภูมิ</p> <p>1.โครงการ One Cup One Database ซึ่งระบบข้อมูลที่ เชื่อมโยงเป็นฐานเดียวกับ</p>	<p>1.ร้อยละของหน่วยบริการเครือข่ายที่มี การเชื่อมโยงข้อมูล one cup one database</p> <p>2.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถลดยา หรือหยุดยาได้</p>

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดเน้น	ชั้นนำ	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด
					<p>ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการเครือข่าย</p> <p>2.แผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ</p> <p>2.1โครงการRemission DM</p> <p>2.2Application คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน</p> <p>ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม</p>	<p>๓.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย IBIS ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม</p> <p>๒๕ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง</p>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วัน/เดือน/ปี : ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล : Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายจักษณัชจร บุญมา) หัวหน้างานนิติการและตรวจสอบภายใน	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายจรรง บุญกาญจน์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวพัชรา คำเกลี้ยง) นิติกร	